

Tin Giáo Hội Hoa Kỳ

ĐỨC CHA ROBERT BARRON CHÊ BAI BỘ PHIM ‘MẬT HỘI HỒNG Y’

Trong một lời kêu gọi trên nền tảng xã hội X, tức Twitter trước đây, Đức Cha Robert Barron, Giám mục của Giáo phận Winona-Rochester, khuyên người Công giáo đừng xem phim mới ra “Conclave” tức “Mật hội Hồng y”.

Phim “Mật hội Hồng y” ra mắt ở các rạp chiếu phim ở Hoa Kỳ kể từ ngày 25 tháng 10 vừa qua. Cuốn phim mô tả việc đấu đá nội bộ giữa các hồng y trong cuộc bầu cử chọn ra một giáo hoàng mới. Trong phim, một hồng y có các nhiệm sắc thể nữ giới và bệnh rối loạn liên giới tính được chọn làm giáo hoàng. Đây chỉ là sự tưởng tượng vì trong Giáo hội, thánh chức linh mục bao gồm giám mục và giáo hoàng, chỉ dành cho nam giới mà thôi.

Vào cuối tháng 10 vừa qua, Liên đoàn Công giáo về Quyền Tự do Tôn giáo và Dân sự đã phát đi một cảnh báo nói rằng, phim “Mật Hội Hồng Y” là một sự tuyên truyền bài xích Công giáo.



Tin Giáo Hội Hoa Kỳ

CÁC NGÀY LỄ BUỘC KHÔNG ĐƯỢC MIỄN NẾU DỜI VÀO THỨ BẢY HOẶC THỨ HAI

Mới đây, trong thư gửi đến các Giám mục Hoa Kỳ, Bộ Các Văn bản Luật của Tòa Thánh đã trả lời rằng, tất cả các ngày lễ buộc được dời sang thứ Bảy hay thứ Hai vẫn “luôn là những lễ buộc”. Thư này điều chỉnh một thông lệ lâu đời của Giáo hội Hoa Kỳ, đó là khi một số ngày lễ buộc rơi vào Thứ Bảy hoặc Thứ Hai, thì nghĩa vụ tham dự Thánh lễ vào ngày đó sẽ được miễn trừ.

Bức thư của Tòa Thánh giải thích rằng việc giữ ngày lễ buộc phải được tuân theo vào ngày lễ đó được dời. Như thế, năm nay, Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là Lễ Bốn Mạng của Giáo Hội Hoa Kỳ và cũng là Lễ Buộc, rơi vào Chúa nhật thứ 2 Mùa Vọng, ngày 8 tháng 12, nên được dời sang thứ Hai ngày 9 tháng 12, thì vẫn là Lễ Buộc.

Với giải thích của Tòa Thánh, một số giáo phận Hoa Kỳ đã quyết định rằng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội năm nay là Lễ Buộc. Trong khi đó, ở một số giáo phận khác, các giám mục đã ban phép miễn chuẩn luật buộc vì thời gian thông báo về sự thay đổi trước ngày lễ quá ngắn.



Tin Vatican

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 11 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: “CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ MẤT CON”

Trong ý cầu nguyện của mình trong tháng 11, Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện để tất cả các bậc cha mẹ đang đau buồn vì mất con có thể tìm thấy sự an ủi trong cộng đồng của họ, và có thể nhận được sự bình an trong tâm hồn từ Thần Khí An ủi.

Trong thông điệp video cho ý cầu nguyện tháng 11 của ngài, Đức Thánh Cha nói rằng: “Không có lời nào có thể an ủi các cha mẹ đã mất đi đứa con của họ, Mặc dù chúng ta có những lời an ủi dành cho những người đã mất vợ, chồng hoặc cha mẹ, nhưng không có lời nào dành cho những người đã mất đi đứa con của họ. Ngay cả những nỗ lực an ủi, những lời an ủi, cũng có thể có vẻ nhạt nhẽo hoặc úy mi; ngay cả khi được thốt ra với ý định tốt đẹp nhất, bởi vì chúng cũng có thể làm trầm trọng thêm vết thương.

Thay vào đó, Đức Thánh Cha nói, “Để mang lại sự an ủi cho những bậc cha mẹ đã mất con, chúng ta cần lắng nghe họ, gần gũi họ với tình yêu thương, quan tâm họ một cách có trách nhiệm với nỗi đau mà họ đang phải chịu, noi gương Chúa Giêsu Kitô an ủi những người đau khổ”.



Tin Vatican

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ BỔ SUNG THÊM MỘT TÂN HỒNG Y VÀO CÔNG NGHỊ SẮP ĐẾN

Vào chiều thứ Hai ngày 4 tháng 11 vừa qua, Văn phòng Báo chí Tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định bổ nhiệm Đức Hồng Y Domenico Battaglia, Tổng Giám mục Naples của Ý, vào danh sách các Hồng Y mới sẽ được tấn phong trong Công nghị ngày 7 tháng 12 sắp tới. Đức Tổng Giám mục Battaglia năm nay 61 tuổi, nổi bật ở miền nam nước Ý như là một ‘linh mục đường phố’ đặc biệt tận tụy với những người trẻ và những người đang chiến đấu với chứng nghiện ma túy.



Như thế, số tân Hồng Y do đó trở lại con số 21 sau khi Đức Cha Syukur của Indonesia xin không được tấn phong Hồng Y với mong muốn tiếp tục phát triển bản thân “trong việc phục vụ Giáo hội và dân Chúa” cũng như “đào sâu hơn nữa đời sống linh mục của mình”.

Tính đến ngày 7 tháng 12 năm nay, Hồng Y đoàn sẽ gồm 256 thành viên trong đó có 141 vị là cử tri tức dưới 80 tuổi và có quyền bầu giáo hoàng.

Tin Vatican

ĐỨC THÁNH CHA CỬ HÀNH THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÁC HỒNG Y VÀ GIÁM MỤC QUA ĐỜI TRONG MỘT NĂM QUA

Sáng thứ Hai ngày 4 tháng 11 năm 2024, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho 7 Hồng y và 116 Giám mục đã qua đời từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 10 năm 2024. Có 2 giám mục Việt Nam qua đời trong thời gian này là Đức Cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh, nguyên Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, qua đời ngày 21 tháng 11 năm 2023, Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, nguyên Giám mục Quy Nhơn, qua đời ngày 8 tháng 7 năm 2024, và Đức Cha Gioan Baotixita Bùi Tuần, nguyên Giám mục giáo phận Long Xuyên, qua đời ngày 27 tháng 7 năm 2024.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc lại lời cầu xin của một trong hai tên gian phi bị đóng đinh cùng với Chúa Giêsu “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!”. Đức Thánh Cha gọi anh là “môn đệ của giờ cuối cùng”, người chỉ gặp Chúa ở cuối cuộc đời.

Người bị kết án này, theo Đức Thánh Cha, đại diện cho tất cả chúng ta, và chúng ta có thể biến lời cầu xin của anh thành lời cầu nguyện của mình: “Lạy Chúa Giêsu, xin nhớ đến con”.



Tin Giáo Hội Hoa Kỳ

56% CỬ TRI CÔNG GIÁO MỸ BỎ PHIẾU CHO ÔNG DONALD TRUMP

Theo cuộc thăm dò của Tờ “Washington Thời báo”, có 56% cử tri Công giáo Mỹ đã bỏ phiếu cho Ông Trump của Đảng Cộng hòa so với 41% cho Bà Harris của Đảng Dân Chủ, đánh dấu một sự chuyển hướng đáng kể so với năm bầu cử 2020 khi số phiếu bầu của người Công giáo cho Ông Trump và Ông Biden là ngang nhau. Điều này cho thấy những người Công giáo trẻ tuổi có khuynh hướng truyền thống hơn khi liên kết với lập trường của Đảng Cộng hòa về các vấn đề như tự do tôn giáo và chống phá thai.

Ngoài ra chiến dịch tranh cử của Ông Trump cũng tìm cách thu hút cử tri Công giáo, nhất là khi chọn Ông Vance, một người trở lại đạo Công giáo, là ứng viên phó tổng thống. Trong khi đó, liên hệ giữa Bà Harris và các cử tri Công giáo có vẻ căng thẳng được biểu hiện nơi việc Bà đã không tham dự Bữa Ăn Tối Al Smith ở New York, một sự kiện chủ yếu, nơi mà theo truyền thống, các ứng viên tổng thống của Đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa đều tham dự để gây quỹ từ thiện.

Ngoài ra, Bà Harris cũng tiến hành một chiến dịch tranh cử có tinh cách bài xích Công giáo khi chế nhạo các nữ sinh trường Công giáo hoặc khi khăng khăng buộc các bác sĩ Công giáo thực hiện việc phá thai.



Tin Phò Sự Sống Tại Hoa Kỳ

7 TIỂU BANG MỞ RỘNG VIỆC CHO PHÉP PHÁ THAI VÀ 3 TIỂU BANG BÁC BỎ LUẬT PHÒ PHÁ THAI

Ngày Tổng tuyển cử ở Hoa Kỳ hôm thứ Ba ngày 5 tháng 11 vừa qua là một ngày đáng buồn cho phong trào phò sự sống ở quốc gia này, khi các cử tri ở 7 tiểu bang đã bỏ phiếu tán thành mở rộng việc cho phép phá thai, trong số đó ở vài tiểu bang, các cử tri đồng ý đưa việc phá thai thành một quyền ghi trong hiến pháp tiểu bang. Bảy tiểu bang mở rộng việc phá thai là Arizona, Colorado, New York, Maryland, Missouri, Montana và Nevada, mặc dầu các giám mục ở những tiểu bang này đã mạnh mẽ kêu gọi tín hữu Công giáo đừng bỏ phiếu chấp thuận.

Trong khi đó, các cử tri ở các tiểu bang Florida, Nebraska và South Dakota đã phủ quyết những đề nghị ủng hộ mở rộng việc phá thai.

Ngoài ra, liên quan đến việc tái định nghĩa hôn nhân, các cử tri ở 3 tiểu bang California, Colorado và Hawaii đã bỏ phiếu đồng ý bãi bỏ tu chính án trước đây của tiểu bang khi định nghĩa hôn nhân chỉ là giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Thật ra, việc bãi bỏ các tu chính án về định nghĩa truyền thống liên quan đến hôn nhân chỉ là một thủ tục bởi vì vào năm 2015, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã ra phán quyết hợp thức hóa hôn nhân đồng tính.



Tin Giáo Hội Hoa Kỳ

SAU CUỘC BẦU CỬ 2024, CÁC GIÁM MỤC HOA KỲ KÊU GỌI HIỆP NHẤT TRONG BÁC ÁI, TÔN TRỌNG VÀ NHÃ NHẬN

Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Tư ngày 6 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Timothy Broglio của Tổng Giáo phận Quân đội, hiện là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã chúc mừng Tổng thống đắc cử Donald Trump và các viên chức thắng cử trong cuộc tổng tuyển cử hôm thứ Ba ngày 5 tháng 11.

Bản tuyên bố còn viết: “Giáo hội Công giáo và Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ không liên kết với bất cứ đảng phái chính trị nào. Bất kỳ ai ở Tòa Bạch Ốc hoặc nắm đa số ở Quốc hội, các giáo huấn của Hội thánh vẫn không thay đổi, và các giám mục chúng tôi mong mỗi làm việc với những vị dân cử để thăng tiến lợi ích chung của mọi người. Là Kitô hữu, và là người Hoa Kỳ, chúng ta có nghĩa vụ đối xử với nhau với tình bác ái, tôn trọng và nhã nhặn, ngay cả nếu chúng ta bất đồng về cách thức thực hiện chính sách công cộng. Là một quốc gia được nhiều chúc lành, chúng ta cũng phải quan tâm đến những ai ở ngoài biên giới của chúng ta và hăng hái giúp đỡ mọi người... Chúng ta hãy cầu xin sự chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, bổn mạng của đất nước chúng ta, để Đức Mẹ hướng dẫn bảo vệ lợi ích chung và đề cao phẩm giá con người, đặc biệt những người dễ bị tổn thương nhất trong chúng ta, bao gồm các thai nhi, người nghèo, người xa lạ, người già cả và đau yếu, cũng như các di dân.”

